

ประจำวันที่ 20-26 มกราคม 2559

ทุนรัฐบาร์เตอร์เทรดข้าว-น้ำมัน ดันส่งออกทะลุ 9 ล้านตัน

นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในปี 2558 การส่งออกข้าวไทย มีปริมาณ 9.5 ล้านตันลดลงจากปี 2557 โดยมีสาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการส่งออกข้าวไปตลาดไนจีเรียลดลงอย่างมาก จากปกติตลาดไนจีเรียถือเป็นตลาดส่งออกเบอร์ 1 ของไทย มีการนำเข้าปีละ 2 ล้านตัน แต่ภายหลังจากประสบปัญหากำลังซื้อลดลง เพราะรายได้หลัก 80-90% มาจากการค้าน้ำมันลดลง ตามระดับราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงจาก 90 เหรียญสหรัฐ เหลือ 26-27 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

"ล่าสุดในปีนี้มีผู้นำเข้า รายใดกล้าสั่งซื้อข้าวไปในไนจีเรียเลย แม้ว่ารัฐบาลไนจีเรียจะยกเลิกมาตรการห้ามนำเข้าข้าวจากชายแดน เพราะมีปัญหาเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินในร่า ซึ่งเป็นค่าเงินของไนจีเรีย โดยปัจจุบันตลาดไนจีเรียไม่มีเงินในร่าหมุนเวียนเข้ามาในระบบ ขณะที่ขั้นตอนการค้าขายผู้นำเข้าจะต้องนำตัวเงินไปแลกเงินในร่าก่อนจะ เปลี่ยนเป็นเงินยูโรหรือดอลลาร์ แล้วจึงมาแลกเปลี่ยนเป็นเงินบาท ดังนั้น จึงไม่มีใครกล้านำเข้า ทำให้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกไทยต่อเนื่องมาถึงปี 2559 โดยเฉพาะกลุ่มที่ส่งออกข้าวหนึ่ง ซึ่งเป็นชนิดข้าวหลักที่ส่งไปไนจีเรีย"

ดังนั้น หากกระทรวงพาณิชย์เตรียมจะเดินทางไปโรดโชว์ที่แอฟริกาในเร็ว ๆ นี้ เสนอขอให้นำประเด็นการค้าแลกเปลี่ยน (บาร์เตอร์เทรด) ข้าวหนึ่งแลกกับน้ำมันไปเจรจา แม้ว่าจะทำได้ยาก แต่เป็นวิธีที่จะช่วยรักษาตลาดนี้ไว้ได้

นายวิชัยกล่าวว่า ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยปี 2559 มีแนวโน้มว่าจะส่งออกได้ไม่ต่ำกว่า 9 ล้านตัน จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าปีนี้ผลผลิตข้าวไทยจะได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ทำให้มีข้าวสารเหลือเพียง 16.5 ล้านตัน ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจ เพราะหากหักส่วนที่ต้องใช้บริโภคภายในประเทศออก 10 ล้านตัน เท่ากับไทยจะเหลือข้าวใหม่สำหรับส่งออกเพียง 6.5 ล้านตัน ซึ่งอาจต้องมีการทำตลาดส่งออก "ข้าวเก่า" โดยอาศัยข้าวสารในสต็อกรัฐบาลมาช่วยอีก 2-3 ล้านตัน จึงทำให้ส่งออกได้ 9 ล้านตันตามเป้าหมาย

"ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สามารถส่งออกไปได้หรือไม่ คือ ราคาส่งออกข้าวที่ปรับตัวลดลงอย่างมากในปีที่ผ่านมา หากราคายังทรงอยู่ในระดับนี้การส่งออกยังคงไปได้ แต่กรณีที่รัฐบาลลดปลูกนาปรัง 2559 ทำให้ผลผลิตลดลง และเกิดปัญหาดินฟ้าอากาศ เช่น ฝนมามาก ต้องเร่งขาย ประกอบกับแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนจะอ่อนค่าลงอีกจากตอนนี้ 36.3 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ใครเร่งขายได้ก่อนจะได้เปรียบ ซึ่งจะฉุดให้ราคาภายในประเทศสูงขึ้น อาจทำให้การส่งออกไม่ถึงเป้าหมาย"

รายงาน ข่าวระบุว่า ปีนี้การส่งออกข้าวไทยเหลือ 9.5-9.8 ล้านตัน ต่ำกว่าปี 2557 แต่อันดับผู้ส่งออกข้าวสูงสุด 5 อันดับแรก นำโดย บริษัท เอเชีย โกลเด็นที่ไรซ์ จำกัด ปริมาณ 1.6-1.7 ล้านตัน, นครหลวงค้าข้าว 1.4-1.5 ล้านตัน, บริษัท ธนสรโรซ์ จำกัด 7-8 แสนตัน โดยรายนี้ถือเป็นผู้ส่งออกหน้าใหม่ในตลาดที่ผันตัวจากวงการโรงสีข้าวจะก้าว ขึ้นมาได้สำเร็จ, บริษัท พงษ์ลาภ จำกัด 3-4 แสนตัน และเบอร์ 5 บริษัท ไรซ์แลนด์ จำกัด 2-3 แสนตัน

ทั้งนี้ มีการตั้งข้อสังเกตว่า บริษัท ธนสรโรซ์ จำกัด เติบโตอย่างก้าวกระโดด จากการออกไปขายตัดราคาส่งออกผู้ส่งออกรายอื่น หรือไม่ก็เกิดจากจุดแข็งด้วยการที่มีโรงสีจึงมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าผู้ส่งออกทั่วไป และ

ความสามารถในการเก็งตลาดได้แม่นยำ อย่างไรก็ตาม กรมการค้าต่างประเทศ แสดงความเป็นห่วงถึงปัญหาการตัดราคาส่งออกว่า อาจกลายเป็นดาบสองคม เป็นเหตุให้คู่ค้าใช้มาเป็นเหตุผลในการกีดกันการค้ารับซื้อข้าวจากผู้ส่งออกรายอื่น ๆ ได้

นายศุภชัย วรอภิญาภรณ์ ประธานกรรมการ บริษัท ธนสรโรธ จำกัด และบริษัท พรีเมียม ไรซ์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด กล่าวว่า บริษัทสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้ส่งออกอันดับ 3 ในปี 2558 มียอดส่งออกประมาณ 7.7-7.8 แสนตัน มูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท ตั้งเป้าหมายส่งออกปี 2559 เพิ่มขึ้นเป็น 1 ล้านตัน เนื่องจากเตรียมเปิดตลาดขายข้าวหอมมะลิเกรดพรีเมียม ทั้งนี้ยืนยันว่าการที่สามารถตั้งราคาได้ถูกกว่ารายอื่น 3-5 เหรียญสหรัฐต่อตัน เป็นผลมาจากความได้เปรียบจากการเป็นโรงสี ไม่ใช่การตัดราคาอย่างที่หลายฝ่ายเข้าใจ

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ทูตพาณิชย์เร่งทำตลาดในฮ่องกงหวังชิงส่วนแบ่งตลาดข้าวไทยปีนี้เพิ่มอีก 10%

นายวิทย์กร มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ เมืองฮ่องกง เปิดเผยว่า ในปี 59 ตั้งเป้าจะส่งออกข้าวไปตลาดฮ่องกงให้ได้เพิ่มขึ้น หรือมีส่วนแบ่งตลาด 65-70% จากปี 58 ที่มีส่วนแบ่ง 60% หากดำเนินการได้สำเร็จจะทำให้ไทยมีส่วนแบ่งตลาดข้าวในฮ่องกงสูงสุดในรอบ 5 ปี สาเหตุที่ไทยเสียตลาดให้กับคู่แข่งคือเวียดนามไปก่อนหน้านี้ เพราะข้าวหอมมะลิของเวียดนามมีราคาต่ำกว่าไทย ทำให้ผู้นำเข้าฮ่องกงหันไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามแทน โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่เป็นร้านอาหาร

สำนักงานฯ จึงได้เชิญร้านอาหารจากฮ่องกงมาเยือนไทย เพื่อสำรวจว่าไทยมีข้าวอื่นอีกหรือไม่ นอกจากข้าวหอมมะลิ ซึ่งพบว่า มีข้าวหอมปทุมธานีที่คุ้นเคยกับดีคล้ายข้าวหอมมะลิแต่ราคาถูกกว่าจึงได้รับความสนใจมาก ขณะเดียวกันเวียดนามกำลังทำตลาดข้าวสำหรับตลาดผู้บริโภคทั่วไป เพื่อรักษาฐานลูกค้ากลุ่มนี้ไว้ ดังนั้นสำนักงานฯ จึงมีแผนจะนำเสนอข้าวสายพันธุ์ใหม่ๆ เช่น ข้าวสินธุ์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ซึ่งดีต่อสุขภาพและตรงกับความต้องการคนรุ่นใหม่ รวมถึงจะส่งเสริมการขายข้าวบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ที่เหมาะกับความต้องการบริโภคจำนวนน้อยด้วย

"ตอนนี้เราชิงส่วนแบ่งตลาดจากผู้ซื้อที่เป็นร้านอาหารมาได้แล้ว ทำให้ส่วนแบ่งตลาดของไทยเพิ่ม โดยปี 56 ไทยมีส่วนแบ่งตลาด 43% เวียดนาม 41% ปี 57 ไทย 48% เวียดนาม 40% ปี 58 ไทยเพิ่มเป็น 60% เวียดนาม ลดลงเหลือ 30-31% โดยฮ่องกงนำเข้าเฉลี่ยปีละ 320,000-350,000 ตัน ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ โดยราคาส่งออกข้าวหอมมะลิไทยตันละ 780-800 เหรียญสหรัฐ จากที่เคยขึ้นไปสูงสุดถึงตันละ 1,200 เหรียญฯ ขณะที่ข้าวหอมเวียดนามตันละ 530-550 เหรียญฯเท่านั้น" นายวิทย์กร กล่าว

สำหรับการส่งออกข้าวไปฮ่องกงในปี 56 ปริมาณ 160,095 ตัน มูลค่า 5,609 ล้านบาท ต่อมาปี 57 ปริมาณ 182,071 ตัน มูลค่า 5,766 ล้านบาท และล่าสุดปี 58 ปริมาณ 168,907 ตัน มูลค่า 5,322 ล้านบาท

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พาณิชย์จัดกลยุทธ์ใหม่ระบายข้าว เปิดกว้างให้อุตสาหกรรมทั่วไป-สถาบันวิจัยร่วม

นางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงแผนการบริหารจัดการสต็อกข้าวสารในสต็อกรัฐบาล ว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว (นบข.) ครั้งที่ผ่านมามีมติให้ปรับปรุงเงื่อนไขการประมูลข้าวใหม่ โดยเปิดกว้างสำหรับการนำข้าวไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมทั่วไป จากเดิมที่กำหนดให้ใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคของคนและสัตว์ เพราะได้มีผลการรับรองของกรมวิชาการเกษตรในการนำข้าวไปใช้ในอุตสาหกรรมหลาย ๆ ประเภท อีกทั้งมีสถาบันวิจัยหลายแห่งเสนอขอให้รัฐสนับสนุนให้ใช้ข้าวเป็น

วัตถุดิบเพื่อการวิจัยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เช่น การผลิตถ่านชีวภาพ (ไบโอชาโคล) หรือบรรจุภัณฑ์ หรือนำไปผ่านกระบวนการผลิตเป็นแป้งข้าว ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมหลายด้าน เช่น ผงชูรส

ทั้งนี้ ทางคณะทำงานอยู่ระหว่างคัดเลือกคลังสินค้าข้าวเกรดซี ซึ่งมีประมาณ 10 คลัง เพื่อเลือกคลังที่มีความเหมาะสมที่จะนำไปทดลองประมวลด้วยวิธีนี้ในช่วงปลายเดือน เบื้องต้นจะเน้นกรณีที่มีผลการวิจัยรองรับที่สถาบันวิจัยเสนอขอข้าวเข้ามาก่อน หากประสบความสำเร็จจะช่วยลดภาระการจัดเก็บสต็อกข้าวสาร 13 ล้านตัน ให้ลดลงได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อราคาตลาดของข้าวใหม่ และยังสามารถผลิตพันธุ์ใหม่

พร้อมกันนี้ กรมมีแผนเจรจาขายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) โดยมีกำหนดจะประชุมกับตัวแทนจากบริษัทคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีนช่วงหลังตรุษจีน เพื่อเจรจาและทำสัญญาขายข้าวสารล้านที่ 2 ตามที่รัฐบาลได้ลงนามเอ็มโอยูไว้ 2 ล้านตัน ซึ่งก่อนหน้านี้ได้เซ็นสัญญาขายข้าว 1 ล้านตันแรกไปแล้ว โดยแบ่งเป็นการเจรจาราคาและชนิดข้าวเป็นลอต ลอตละ 1 แสนตัน ส่วนการส่งมอบข้าว 1 ล้านตันในสมัยรัฐบาลก่อนยังอยู่ระหว่างเจรจายขายข้าวลอตที่ 10 ซึ่งเป็นลอตสุดท้าย ซึ่งอาจมีทั้งข้าวใหม่ และข้าวเก่า หลากหลายชนิด

"ที่ผ่านมารัฐบาลสามารถขายได้ในราคาสูง บางครั้งสูงกว่าเอกชนขาย อย่างครั้งล่าสุดขายข้าวขาว 5% ได้สูงกว่า 400 เหรียญสหรัฐ ต่อตัน ข้าวขาว 15% ต่ำกว่า 400 เหรียญสหรัฐ การเจรจายขายข้าวแต่ครั้งมีความละเอียดอ่อนและต้องใช้เวลาในการเจรจา บางลอต 11 รอบกว่าจะได้ข้อสรุป ขณะนี้เมื่อเศรษฐกิจจีนไม่ดี ค่าเงินหยวนอ่อนค่าลงมากกว่าค่าบาท และสัญญาารถไฟฟ้าไทยจีนยังไม่ได้ข้อสรุป ทำให้จีนพยายามขอลดราคาที่เจรจาลงกันไว้ แต่ทางกรมยังยืนยันตัวเลขเดิม"

ส่วนการประมวลข้าวของ National Food Authority (NFA) จากฟิลิปปินส์นั้น คาดว่าจะเปิดประมูลในเดือนมีนาคมนี้ ซึ่งเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวเวียดนามออกสู่ตลาดสามารถเข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาประมูลได้ คาดว่าความต้องการคงไม่ต่างจากปีที่ผ่านมา เพราะประสบปัญหาภัยธรรมชาติ ต้องนำเข้าข้าว 1 ล้านตัน ส่วนการส่งมอบข้าวลอตก่อนให้กับฟิลิปปินส์จะเสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้

นอกจากนี้ กรมเตรียมจัดคณะเดินทางไปขยายตลาดข้าวในแอฟริกาในเร็วนี้ เพราะถึงแม้ว่าภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกลดลงทำให้รายได้และกำลังซื้อในตลาดนี้ลดลงอย่างมาก แต่ถึงอย่างไรก็ต้องนำเข้า เพราะข้าวเป็นสินค้าจำเป็นต่อการครองชีพ และราคาส่งออกข้าวลดลงต่ำมากน่าจะสามารถซื้อได้

"นบข.คาดการณ์ส่งออกข้าว ปี 2559 ปริมาณ 9 ล้านตันจากปี 2558 ซึ่งจากตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการขณะนี้ส่งออกได้ 9.8 ล้านตัน ส่วนมูลค่าส่งออกข้าวลดลงถือว่าไม่ต่างจากราคาสินค้าธัญพืชทั่วโลกแต่ปีนี้น่าจะมีโอกาสฟื้นกลับมาได้แล้ว"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

ลดผลิตข้าวเหลือ 25 ล้านตัน ชวนหาพอใจไม่ร้องชดเชย

นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงสถานการณ์ข้าวในปีที่มีความจำเป็นต้องลดพื้นที่และปริมาณการปลูกเพราะประสบปัญหาภัยแล้ง ซึ่งภาครัฐจะต้องทำความเข้าใจกับเกษตรกรไม่ให้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ขณะที่ผู้ส่งออกก็จะร่วมกับภาครัฐในการผลักดันการส่งออกให้ได้ตามเป้าหมาย(9 ล้านตัน)ซึ่งขณะนี้หลายประเทศยังให้ความสำคัญกับการนำเข้าข้าวไทย แต่ต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อมั่นและเดินสายเพื่อโปรโมตเพราะบางประเทศก็เลิกซื้อข้าวไทยไปนานแล้ว เช่น อิหร่าน

สำหรับเป้าหมายการผลิตข้าวเปลือกปี 2559/60 ที่คณะกรรมการวางแผนการผลิตข้าวครบวงจรร่วมกับเกษตรกร โรงสี และผู้ส่งออกได้เห็นชอบปริมาณการผลิตที่ 25 ล้านตันข้าวเปลือกลดลงจากเดิมที่คาดว่าจะผลิตได้ 30 ล้านตัน หรือลดลง 5 ล้านตัน ในเรื่องนี้ควรมีการปรับลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังซึ่งต้องกำหนดว่าเป็นพื้นที่ใดและจำนวนกี่ไร่

ด้านนางสาวชุติมา บุญยประภัศร กล่าว ภายหลังจากประชุมแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจรร่วมกับกลุ่มชาวนา และผู้ประกอบการ(18 ม.ค.59) ว่า ที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าผลผลิตข้าวในฤดูกาลปี 2559/60 นั้นจะมีการลดพื้นที่ปลูกเหลือ 25 ล้านตันข้าวเปลือก จากเดิม 30 ล้านตัน และราคาก็เป็นไปตามตลาดโลก โดยมีแนวโน้มว่าราคาข้าวเปลือกเจ้าในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 7.5-8 พันบาทต่อตัน ซึ่งทุกฝ่ายก็เห็นชอบร่วมกันและจากนี้กระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็จะร่วมมือกันในการหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในแนวทางต่างๆรวมทั้งให้คำแนะนำให้เกษตรกรปลูกพืชหรือมีอาชีพเสริมอย่างอื่นในช่วงที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้ ทั้งนี้กระทรวงย้ำว่าต่อจากนี้ไปเกษตรกรจะต้องปลูกพืชที่มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการของตลาด

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวของรัฐบาลที่ออกมาช่วยเหลือไปแล้วนั้น เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.)มีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือ 5 โครงการ เช่นโครงการลดดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการผลิตแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ขาดเซชดอกเบี้ย 3% ต่อปีรายละไม่เกิน 8 หมื่นบาทจากเดิมรายละ5หมื่นบาท ไม่เกิน 6 เดือน โครงการประกันข้าวนาปี เป็นต้น หรือของกระทรวงพาณิชย์ เช่น โครงการจัดตลาดนัดข้าวและพืชไร่ มาตรการด้านตลาดต่างประเทศ การส่งเสริมตลาดเก่าเพิ่มเชื่อมโยงตลาดใหม่ ส่งเสริมตลาดเฉพาะกลุ่ม เป็นต้น

ขณะที่นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย กล่าวว่า ชาวนาเห็นด้วยกับการลดพื้นที่ปลูกข้าวและผลผลิต เพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้ความช่วยเหลือชาวนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้ ธ.ก.ส.ขาดเซชดอกเบี้ย ยกเว้นดอกเบี้ย รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ที่ช่วยเหลือด้านปัจจัยการผลิตให้ ซึ่งชาวนาเห็นด้วยกับแนวทางการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลแม้ว่าไม่ได้มีการให้เงินขาดเซชหรือให้ความช่วยเหลือแบบเดียวกับชาวสวนยางพาราก็ตาม

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

~~~~~

## เวียดนาม

สมาคมอาหารคาคาการณ์ว่าในปีการส่งออกข้าวของเวียดนามจะดีกว่าปีที่ผ่านมาเนื่องจากเวียดนามยังคงมีสัญญาค้างส่งมอบข้าวประมาณ 1.3 ล้านตันที่ทำไว้เมื่อปีที่แล้ว รวมทั้งคาดว่าในปีนี้จะมียอดสั่งซื้อจากตลาดประจำ เช่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย เข้ามาอีก ขณะเดียวกันสต็อกข้าวที่อยู่ในมือผู้ส่งออกมีประมาณ 400,000 ตัน ซึ่งอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีประมาณ 700,000 ตัน ด้วย โดยคาดว่าในฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 3 ล้านตัน ซึ่งจะทำให้ในช่วงครึ่งปีแรกนี้เวียดนามสามารถส่งออกได้ประมาณ 4.3 ล้านตัน

ขณะที่วงการค้าข้าวระบุว่า ในช่วงครึ่งแรกของปีการส่งออกข้าวจะยังไปได้ดี เพราะตลาดหลักทั้งจีน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย รวมทั้งมาเลเซียจะยังคงมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับอุปทานข้าวในประเทศและสร้างเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ



สมาคมอาหารของเวียดนาม (VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-20 ม.ค. 2559 มีจำนวน 108,959 ตัน มูลค่า 39.802 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 65.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 29.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2558 ที่ส่งออกได้ 65,780 ตัน มูลค่า 30.791 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

ในปี 2558 ที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวจำนวน ประมาณ 6.568 ล้านตัน มูลค่า 2,680 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 4.0% แต่มูลค่าลดลง 3.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่ส่งออกได้ 6.316 ล้านตัน มูลค่า 2,789 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (FOB)

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2016 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าเวียดนามจะส่งออกข้าวประมาณ 6 ล้านตันข้าวสาร ลดลง 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 6.5 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2015 และต่ำกว่าคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ 7.1 ล้านตัน เนื่องจากสต็อกข้าวที่เหลือจากปี 2015 มีปริมาณไม่มากเพราะในช่วงปลายปีที่ผ่านมามีการส่งออกข้าวไปยังประเทศอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เป็นจำนวนมาก สำหรับในปี 2016 นี้คาดว่าสต็อกข้าวปลายปีจะมีประมาณ 693,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีประมาณ 633,000 ตัน

ทางด้านผลผลิตข้าวเปลือกนั้น ในปี 2016 นี้ คาดว่าจะมีประมาณ 45.056 ล้านตัน หรือประมาณ 28.38 ล้านตันข้าวสาร ลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจำนวน 45.175 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 28.46 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2015 ที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณน้ำในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง (the Mekong River Delta; MRD) อยู่ในระดับต่ำ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## กัมพูชา

ในพิธีเปิดงานประชุม Cambodia Rice Forum ครั้งที่ 5 เมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งมีผู้บริหารระดับนโยบาย เจ้าของโรงสี ผู้ส่งออก ตัวแทนเกษตรกร และตัวแทนบริษัทขนส่ง กว่า 700 คนเข้าร่วมงาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ได้เรียกร้องให้มีการลงทุนในโรงสีและเครื่องอบแห้ง เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกข้าวของประเทศ และได้กล่าวว่า การขาดแคลนโรงสีจัดเก็บข้าวและเครื่องอบแห้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กัมพูชาไม่สามารถซื้อข้าวเปลือกจำนวนมากจากเกษตรกรได้ และจำเป็นต้องมีการลงทุนในภาคส่วนดังกล่าว

นายกรัฐมนตรีกัมพูชาระบุว่า จีนเป็นประเทศที่กัมพูชาส่งออกข้าวมากที่สุด และมั่นใจว่าจีนจะสนับสนุนกัมพูชาในการพัฒนาภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับข้าว โดยรัฐบาลกัมพูชาได้เจรจากับจีนเพื่อยืมเงินในการสร้างโรงสีจัดเก็บข้าวและเครื่องอบแห้งทั่วประเทศ

ทางด้านสหพันธ์ข้าวแห่งกัมพูชา (the Cambodia Rice Federation; CRF) คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณในการพัฒนาภาคการผลิตและห่วงโซ่อุปทานข้าวของกัมพูชาประมาณ 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ลาว

สำนักข่าว Asia News Network รายงานว่า เกษตรกรกำลังมองหาตลาดส่งออกใหม่ๆ หลังจากทีลาวสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้แล้วจากการที่มีคำสั่งซื้อข้าวประมาณ 8,000 ตัน และได้มีการส่งมอบข้าวโดยผ่านการตรวจของหน่วยงานด้านสุขอนามัยพืชของจีนแล้ว ขณะที่ทางการลาวตั้งเป้าที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนปีละประมาณ 10,000 ตัน

ทั้งนี้ The Phanphet Agriculture Development Farm (PADF) กำลังดำเนินการเจรจากับคู่ค้าจากฮ่องกงและไต้หวัน และกำลังหาทางที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตข้าวและรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งคาดหวังว่าการส่งออกข้าวของลาวจะเติบโตขึ้นเพราะข้าวของลาวได้รับการยอมรับจากตลาดต่างประเทศแล้ว

ทางด้านกระทรวงเกษตร (the Ministry of Agriculture and Forestry) ระบุว่าในแต่ละปีมีการลักลอบขายข้าวเปลือกไปยังประเทศเพื่อนบ้านประมาณ 300,000-400,000 ตัน ขณะที่กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2015/16 (ม.ค.-ธ.ค.) คาดว่าลาวจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 2.778 ล้านตันข้าวเปลือก จากพื้นที่เพาะปลูกประมาณ 5.78 ล้านไร่

[ที่มา Oryza.com](#)

## เมียนมาร์

นาย อู เย อ่อง เลขาธิการสมาพันธ์ข้าวแห่งพม่า (the Secretary-General of the Myanmar Rice Federation; MRF) ระบุว่า ไม่ว่ารัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะมาเข้ารับตำแหน่งจะมีแผนกระตุ้นการลงทุนอย่างไรก็ตาม แต่ปริมาณการปลูกข้าวระยะสั้นยังไม่พัฒนามากนัก ขณะที่แผนพัฒนาในระยะยาวยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับพม่า พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลชุดใหม่ที่เข้ามาจะต้องเข้ามาดูแลจัดการภาคการเกษตรให้ดี เพราะฉะนั้นปีนี้จะต้องตัดเรื่องการพัฒนาข้าวออกไป เพราะการที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้ 3-4% ต่อปี จะต้องใช้ความพยายามอย่างมาก

ด้านเกษตรกร กล่าวว่า พวกเขาต้องเผชิญกับความยากลำบากในการเพิ่มผลผลิตข้าว ถั่ว และพืชอื่นๆ และยังคงต่อสู้กับผลกระทบจากการยึดครองที่ดินผิดกฎหมายของนายทุน ภัยแล้ง และน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังมีปัญหาเรื่องเงินหมุนที่ไม่เพียงพอ ความล้มเหลวในการใช้เทคโนโลยี จุดอ่อนด้านการขนส่ง และสายพันธุ์พืชที่มีจำนวนจำกัด ซึ่งทั้งหมดเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาภาคเกษตร

นาย อู เมียว ทเว ผู้ส่งออกข้าวในพม่า ระบุว่า ปัจจุบันภาคการเกษตรพัฒนาดีกว่าในอดีต แต่ยังไม่มากเท่าที่ควร รัฐบาลจึงจำเป็นต้องดึงดูดการลงทุน ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มากขึ้น และช่วยเกษตรกรให้ได้เมล็ดพันธุ์มาเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดได้ ซึ่งราคาส่งออกข้าวพม่าปัจจุบัน อยู่ที่ราว 14,500 – 16,700 บาท แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ราคาข้าวเหล่านี้จะสูงกว่าสองปีที่ผ่านมาเล็กน้อย แต่ผลผลิตข้าวกลับมีจำนวนลดลง

ข้อมูลจากทางการพม่า ระบุว่า ภาคเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่อยู่ในอันดับที่ 8 จาก 11 ภาคอาชีพ ที่เปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้ามาทำได้ ซึ่งภาคการเกษตรนี้ต้องใช้เวลาในการทำกำไรจากการลงทุนทางการเกษตร และก็ยังมีความอ่อนแอในข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1988-2015 พม่ารับการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 48,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง 214 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นการลงทุนในภาคเกษตร

[ที่มา Springnews](#)

## ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนเศรษฐกิจ (The Economic Planning Secretary) ระบุว่า ฟิลิปปินส์มีความต้องการข้าวอีกประมาณ 800,000 ตัน ภายในช่วงไตรมาสที่ 2 ของปีนี้ โดยคาดว่ารัฐบาลจพได้ข้อสรุปสำหรับแผนการนำเข้าข้าวภายในเดือน ก.พ. นี้ ในเบื้องต้นฟิลิปปินส์ต้องการข้าวเพิ่มอีกประมาณ 400,000 ตัน ภายในไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อให้มีอุปทานข้าวเพียงพอและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในประเทศ โดยในไตรมาสแรกนี้ฟิลิปปินส์มีสัญญาสั่งซื้อข้าวอยู่แล้วประมาณ 500,000 ตัน

นาย Renan B. Dalisay ผู้บริหาร NFA กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรอดูประกาศอย่างเป็นทางการของ คณะกรรมการความมั่นคงทางอาหารว่าจะแนะนำให้มีการนำเข้าข้าวในปี 2559 เป็นปริมาณเท่าใด อย่างไรก็ตาม นาย Dalisay กล่าวเพิ่มว่า ทางด้านหน่วยงาน NEDA (National Economic and Development Authority) ได้แนะนำให้ NFA ดำเนินการนำเข้าข้าวปริมาณ 400,000 ตัน จากการคำนวณความต้องการในช่วงไตรมาสแรก เพื่อเตรียมการสำหรับช่วงที่มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้น้อย

ส่วน NFA Council ก็กำลังอยู่ระหว่างเตรียมการสรุปแผนการนำเข้าข้าวสำหรับไตรมาสแรก ซึ่งคาดว่า น่าจะมีการประชุมกันภายในเดือนนี้เพื่อจะประเมินเรื่องปริมาณการนำเข้าข้าว ทั้งนี้ นาย Dalisay เปิดเผยด้วยว่า NFA Council อาจจะมีการพิจารณาไตร่ตรองถึงรูปแบบ วิธีการนำเข้าข้าวด้วย ซึ่งที่ผ่านมาตามปกติแล้วฟิลิปปินส์ จะซื้อหรือนำเข้าข้าวภายใต้กรอบของ MAV (โครงการปริมาณนำเข้าขั้นต่ำ) หรือไม่ก็ผ่านการนำเข้าแบบรัฐต่อรัฐ (G2G) และสำหรับการนำเข้าข้าวเพิ่มเติมครั้งต่อไป อาจดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 เนื่องจากขณะนี้ NFA อยู่ระหว่างรอรับข้าวปริมาณ 500,000 ตัน ที่ได้เปิดประมูลนำเข้าไปเมื่อปลายปีที่แล้ว (ซึ่งอยู่ระหว่างการทยอยจัดส่ง เข้ามายังฟิลิปปินส์ในช่วงไตรมาสนี้)

ผู้บริหารของหน่วยงาน NEDA กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าผลผลิตของไตรมาสสุดท้ายในปี 2558 และไตรมาสแรกของปีนี้ น่าจะดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในปี 2558 คาดว่าผลผลิตข้าวจะอยู่ที่ 18.9 ล้านตัน และปริมาณการนำเข้าข้าวอยู่ที่ 1.7 ล้านตัน โดยที่เป็นปริมาณข้าวสำรองประมาณ 1 ล้านตัน และส่วนต่างของปริมาณผลผลิตกับปริมาณความต้องการ อยู่ที่ 700,000 ตัน แต่ภาวะแห้งแล้งที่เป็นผลมาจากปรากฏการณ์ เอลนีโญได้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตในปี 2558 ทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวลดลงเหลือเพียง 18.3 ล้านตัน จากเดิม 18.97 ล้านตันในปีก่อนหน้า ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์ยังคงคาดหวังว่าในปี 2559 นี้ จะมีปริมาณผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นและทำให้ลดปริมาณนำเข้าลงไปได้บ้าง ด้านนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้ออกมาเตือนรัฐบาลว่าไม่ควรจะนำเข้าข้าวในปริมาณที่มากเกินไป เพราะอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ราคาและปริมาณข้าวในตลาดโลกได้

สำนักงานสถิติเกษตร (The Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานผลการประมาณการณ์ว่าในปี 2015 ที่ผ่านมา ฟิลิปปินส์มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 18.15 ล้านตัน ลดลง 4.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 18.97 ล้านตัน ในปี 2014 ขณะที่พื้นที่เก็บเกี่ยวข้าวมีประมาณ 29.1 ล้านไร่ ลดลง 1.76% เมื่อเทียบกับปี 2014 ที่ผ่านมา ส่วนผลผลิตเฉลี่ยต่อพื้นที่เพาะปลูกอยู่ที่ประมาณ 624 ก.ก.ต่อไร่ ลดลงประมาณ 2.5% เมื่อเทียบกับปี 2014 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2015 ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย. มีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 8.32 ล้านตัน ส่วนครึ่งหลังของปี ระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. มีผลผลิตประมาณ 9.83 ล้านตัน

ในปี 2016 นี้ คาดว่าในช่วงครึ่งปีแรกจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 8.2 ล้านตัน โดยในไตรมาสแรกจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 4.15 ล้านตัน ลดลง 4.98% เมื่อเทียบกับจำนวน 4.37 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปี 2015 ที่ผ่านมา ส่วนไตรมาสที่สองคาดว่าจะมีผลผลิตประมาณ 4.05 ล้านตัน

[ที่มา Oryza.com](http://ryza.com)

## [อินโดนีเซีย](#)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการวางแผนพัฒนาแห่งชาติ (the National Development Planning Minister) ระบุว่าภายในเดือนเดือน มี.ค. นี้อินโดนีเซียต้องการข้าวอีกประมาณ 1.2 ล้านตัน เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในประเทศ ขณะเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมที่จะปรับเป้าหมายผลผลิตข้าวในปี 2016 ลดลงเหลือ 75.13 ล้านตันข้าวเปลือก จากระดับ 76.23 ล้านตันในปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ทางการอินโดนีเซียคาดว่าจะพิจารณาแผนการนำเข้าข้าวในปีนี้ก่อนเดือน มี.ค. ที่จะถึงนี้ ขณะที่หน่วยงาน BULOG (Indonesia's state logistics agency) ระบุว่าอินโดนีเซียได้รับมอบข้าวที่มีการซื้อเมื่อปีที่แล้ว ประมาณ 900,000 ตัน จากจำนวนที่ซื้อทั้งหมดประมาณ 1.5 ล้านตัน ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 600,000 ตัน คาดว่าจะรับมอบเสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีนี้ และในขณะนี้ BULOG มีสต็อกข้าวประมาณ 1.49 ล้านตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อินเดีย

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิตรอง (rabi rice) ในปีการผลิต 2015/16 (พ.ย.-พ.ค.) มีพื้นที่เพาะปลูก ณ วันที่ 22 ม.ค. แล้วประมาณ 13.925 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจากเกิดภาวะขาดแคลนปริมาณน้ำฝนและพื้นดินขาดความชุ่มชื้นในบางพื้นที่จึงทำให้การเพาะปลูกล่าช้า ทั้งนี้ในปีการผลิต 2014/15 มีพื้นที่เพาะปลูกข้าวในฤดูนี้ประมาณ 25 ล้านไร่ ลดลง 9% เมื่อเทียบกับปีการผลิต 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่า ในเดือน ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นเดือนที่ 6 ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 475,346 ตัน ลดลง 13% เมื่อเทียบกับจำนวน 547,286 ตัน ในเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา และลดลง 3% เมื่อเทียบกับจำนวน 491,452 ตัน ในเดือน ธ.ค. 2557 ที่ผ่านมา ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 180.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 11% เมื่อเทียบเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา และลดลง 24% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค. 2557 ปีที่ผ่านมา ในเดือน ธ.ค. 2558 ปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 39,589 ตัน (เพิ่มขึ้น 14% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,600 ตัน ในเดือน พ.ย. และเพิ่มขึ้น 8% เมื่อเทียบกับจำนวน 36,589 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า) ขณะที่ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 435,757 ตัน (ลดลง 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 512,686 ตัน ในเดือน พ.ย. แต่เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 454,863 ตันในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อน)

ทั้งนี้ ในช่วง 6 เดือนแรก (ก.ค.-ธ.ค.) ของปีงบประมาณ 2015/16 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 2.05 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวน 189,084 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1.87 ล้านตัน) เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.53 ล้านตัน (ประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวน 251,496 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 1.1 ล้านตัน) ในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ขณะที่มูลค่าส่งออกอยู่ที่ 869 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 11% เมื่อเทียบกับมูลค่า 977 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วงเดียวกันของปีงบประมาณก่อนหน้า เนื่องจากราคาข้าวในตลาดโลกลดลงประกอบกับความต้องการข้าวจากต่างประเทศชะลอตัว

ในปีงบประมาณ 2014/15 (ก.ค.-มิ.ย.) ปากีสถานส่งออกข้าวรวมประมาณ 3.93 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.72 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14 โดยมูลค่าส่งออกอยู่ที่ 2.035 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ลดลง 6% เมื่อเทียบกับ 2.163 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2013/14 เนื่องจากภาวะราคาข้าวในตลาดโลกลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปากีสถานส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 495,649 ตัน (ลดลง 25.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 667,523 ตัน ในปีงบประมาณ 2013/14) และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3.43 ล้านตัน (เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.73 ล้านตัน ในปีงบประมาณ 2013/14)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)



## สหภาพยุโรป

ข้อมูลจากสหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2015/16 (1 ก.ย.-31 ส.ค.) มีแนวโน้มการนำเข้าเพิ่มมากขึ้น โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-12 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าวแล้วประมาณ 419,524 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 31% เมื่อเทียบกับจำนวน 392,569 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica ประมาณ 30,402 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 15% เมื่อเทียบกับจำนวน 26,511 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าประมาณ 389,122 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 32% เมื่อเทียบกับจำนวน 294,936 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ สหราชอาณาจักรยังคงเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558-12 ม.ค. 2559 ที่ผ่านมา มีการนำเข้าประมาณ 101,903 ตัน ตามด้วยฝรั่งเศสจำนวน 75,397 ตัน เนเธอร์แลนด์ 46,412 ตัน โปแลนด์ 29,552 ตัน อิตาลี 28,264 ตัน เยอรมนี 31,874 ตัน และประเทศอื่นๆในกลุ่ม 106,122 ตัน

ในปีการผลิต 2014/15 (ก.ย.-ส.ค.) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าวประมาณ 1.143 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.013 ล้านตัน ในปีการผลิต 2013/14

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

มีรายงานว่าทางการสหรัฐได้บรรลุข้อตกลงกับทางการจีนในเรื่องเงื่อนไขการส่งออกข้าวไปยังตลาดจีนแล้ว ซึ่งจะช่วยให้หลังจากนี้สหรัฐฯสามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้หน่วยงานของทั้งสองประเทศ (USDA's Animal and Plant Health Inspection Service; APHIS และ the Chinese General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine) ต้องใช้เวลาในการเจรจาเรื่องเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืช (phytosanitary protocol) ของจีนเป็นเวลายาวนาน โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับการที่สหรัฐจะต้องมีการควบคุมแมลงศัตรูพืชและการระบุรายละเอียดในฉลากสินค้าที่ส่งไปยังจีน

ทางด้านสหพันธ์ข้าวแห่งสหรัฐฯ (the USA Rice Federation) ระบุว่าจะมีการอนุญาตให้ส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ในช่วงต้นฤดูใบไม้ผลิ หากไม่ติดขัดเงื่อนไขใดๆอีก โดยข้อกำหนดของทางการจีนระบุว่าทั้งโรงสีและโรงเก็บข้าวของสหรัฐฯจะต้องได้รับการตรวจสอบจากกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และหน่วยงานของจีน และทางการจีนจะต้องออกประกาศให้มีการนำเข้าข้าวได้

อย่างไรก็ตาม ผู้ค้าข้าวสหรัฐฯให้ความเห็นว่า คงต้องใช้เวลาหลายปีกว่าที่จีนจะกลายเป็นตลาดที่สำคัญของสหรัฐฯ เพราะคาดว่าในช่วงแรกๆการซื้อขายจะมีไม่มาก แต่ในอนาคตตลาดจีนจะกลายเป็นผู้ซื้อที่สำคัญเพราะชาวจีนนิยมบริโภคข้าวและเป็นประเทศที่บริโภคข้าวมากที่สุดในโลก

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## บราซิล

สถาบัน The Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในปี 2558 ที่ผ่านมา บราซิล ส่งออกข้าวประมาณ 1.32 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 1.24 ล้านตันในปี 2557 โดยในเดือน ธ.ค. 2558 บราซิลส่งออกข้าวประมาณ 144,525 ตัน ลดลง 22% เมื่อเทียบกับจำนวน 184,882 ตัน ในเดือน พ.ย. 2558 ที่ผ่านมา โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในเดือน ธ.ค. ประกอบด้วย คิวบา 42,647 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 30%

ของการส่งออกในเดือน ธ.ค.) เวเนซุเอล่า 29,996 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 21%) แคมเบีย 25,529 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 18%) สวิตเซอร์แลนด์ 14,351 ตัน เปรู 10,588 ตัน โบลิเวีย 4,932 ตัน สหรัฐฯ 3,245 ตัน เป็นต้น

องค์การธัญพืชแห่งชาติ (Brazil's National Grains Supply Company; Conab) ได้พยากรณ์ว่าในปีการผลิต 2015/16 จะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 11.92 ล้านตัน หรือประมาณ 8.2 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 4% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.436 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.6 ล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา เนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกลดลง โดยในปีการผลิต 2015/16 นั้น คาดว่าพื้นที่เพาะปลูกจะลดลงเหลือ 13.8 ล้านไร่ ลดลงเล็กน้อยจากปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา

ทางด้านกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่าในปีการตลาด 2015/16 (เม.ย.-มี.ค.) ผลผลิตข้าวเปลือกคาดว่าจะมีประมาณ 11.765 ล้านตัน หรือประมาณ 8 ล้านตันข้าวสาร ลดลงประมาณ 6% เมื่อเทียบกับจำนวน 12.5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 8.5 ล้านตันข้าวสาร ในปีการผลิต 2014/15 ที่ผ่านมา ขณะที่คาดว่าในปี 2015 นี้ จะมีการส่งออกประมาณ 1 ล้านตัน และนำเข้าประมาณ 450,000 ตัน

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

